
                                              รายงานการประชมุสภาองค์การบริหารสว่นตําบลปอแดง 

สมยัสามญัที่ 3    ครัง้ที่ 1/2562 

วนัจนัทร์ที่  28   ตลุาคม   2562   เวลา   09.00  น. 

ณ  ห้องประชมุองค์การบริหารสว่นตําบลปอแดง 

……………… 

 

                ผูม้าประชุม 

ลําดบัที่ ชื่อ  -  สกลุ ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ
 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

 

 

 

นายชํานาญ    ตติุ 

นายสชุาติ       ไชยศรี 

นายชาญ        ราษฎร์เจริญ 

นายจําเริญ     ไชยมาลา 

นายทองใบ     คณุภู่ 

นายสมยศ      หนวูงษ์ 

นายศิริ           คณุภู่ 

นายสมพงษ์    คําละมลู 

นายประจวบ   ประสมบญุ 

นายอดุม         กระแสร์ 

นายสมชาย     เงินมลู 

นายหลวง        แก่นจนัทร์ 

นายคําแสน     วงษ์ชา 

นายถาวร        วิสวุงษ์ 

นายทองคณู    ขวญัทอง 

นายประเชิญ   มหาชยั 

นายพร            สินโพธ์ิ 

นายเสกสญั     วงษ์แวง 

 นายสมพร      จดัไธสง 

จ่าเอกเทียนชยั นนทะเสน 

 

ประธานสภา อบต. 

รองประธานสภา อบต. 

สมาชิกสภา   อบต.หมู่  1 

สมาชิกสภา   อบต.หมู่  2 

สมาชิกสภา   อบต.หมู่  2 

สมาชิกสภา   อบต.หมู่  3 

สมาชิกสภา   อบต.หมู่  3 

สมาชิกสภา   อบต.หมู่  4

สมาชิกสภา   อบต.หมู่  4 

สมาชิกสภา   อบต.หมู่  5 

สมาชิกสภา   อบต.หมู่  6 

สมาชิกสภา   อบต.หมู่  7 

สมาชิกสภา   อบต.หมู่  7 

สมาชิกสภา   อบต.หมู่  8 

สมาชิกสภา   อบต.หมู่  8 

สมาชิกสภา   อบต.หมู่  9 

สมาชิกสภา   อบต.หมู่  9 

สมาชิกสภา   อบต.หมู่ 10 

สมาชิกสภา   อบต.หมู่ 10 

เลขานกุารสภา อบต. 

 

ชํานาญ      ตติุ 

สชุาติ        ไชยศรี 

ชาญ          ราษฎร์เจริญ 

จําเริญ       ไชยมาลา 

ทองใบ        คณุภู ่

สมยศ         หนวูงษ์ 

           - 

สมพงษ์       คําละมลู 

ประจวบ      ประสมบญุ 

           - 

สมชาย        เงินมลู 

หลวง          แก่นจนัทร์ 

คําแสน       วงษ์ชา 

ถาวร          วิสวุงษ์ 

ทองคณู      ขวญัทอง 

ประเชิญ     มหาชยั 

            - 

เสกสญั      วงษ์แวง 

สมพร        จดัไธสง 

เทียนชยั     นนทะเสน 

 

.................. 

.................. 

.................. 

.................. 

..................

..................

ลา

..................

..................

ลา

..................

..................

..................

..................

..................    

.................. 

ลา 

.................. 

.................. 

…………… 

 

 



- 2 - 

              ผูเ้ขา้ร่วมประชุม 

 

ลําดบัที่ ชื่อ  -  สกลุ ตําแหน่ง ลายมือชื่อ หมายเหต ุ

1 

2 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

 

 

 

 

นายสภุคั      แปลยาว 

นายไกรสร    ไชยมาลา 

นายธงชยั     พตัรภกัด์ิ 

 นางสะอาด   ภอิูนนา 

จ.อ.เทียนชยั  นนทะเสน 

นายกงัวาน    ไชยบรีุ 

น.ส.ผ่องศรี    คําดี 

นางสภุตัตรา  แสนหล้า 

นายวิโรจน์   แสนพลมาศ 

น.ส.เกษร      เจริญชยั 

นายวชัรินทร์  ชมภโูคตร

นายวิกรานต์  ตแุก้ว

.....................................

.....................................

.....................................

..................................... 

 

นายก อบต. 

รองนายก อบต. 

รองนายก อบต. 

เลขานกุารนายก อบต. 

ปลดั อบต. 

หวัหน้าสํานกัปลดั 

นกัวิชาการศึกษา 

รอง ปลดั อบต. 

นกัพฒันาชมุชน 

นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน 

นิติกร 

ผู้ช่วยช่างโยธา 

............................................

............................................

............................................

............................................ 

สภุคั         แปลยาว 

ไกรสร      ไชยมาลา 

ธงชยั        พตัรภกัด์ิ 

 สะอาด    ภอิูนนา 

เทียนชยั    นนทะเสน 

กงัวาน      ไชยบรีุ 

ผ่องศรี      คําดี 

สภุตัตรา   แสนหล้า 

วิโรจน์      แสนพลมาศ 

เกษร        เจริญชยั 

วชัรินทร์   ชมภโูคตร 

วิกรานต์   ตแุก้ว 

........................................

........................................

........................................

........................................ 

...............

...............

...............

...............

............... 

............... 

...............

...............

...............

...............

...............

...............

...............

...............

...............

............... 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



-  3  - 

 

เร่ิมประชมุเวลา  09.00   น. 

จ่าเอกเทียนชัย  นนทะเสน      เลขานุการสภาฯ  ได้เชิญสมาชิกสภาเข้าท่ีประชุมและเมื่อเห็นว่าครบองค์

ประชมุแล้วจึงนําเรียนนายชํานาญ  ตติุ  ประธานสภาฯ ดําเนินการตามระเบียบวาระการประชมุ 

นายชํานาญ  ตติุ    ประธานสภาฯ  ได้ดําเนินการกล่าวเปิดประชุมสภาฯ   สมยัสามัญที่   3   ครัง้ที่  1 / 2562  

วนัที่  28  ตลุาคม   2562  

ระเบียบวาระท่ี  1  เร่ืองที่ประธานจะแจ้งต่อที่ประชมุ 

                               -นายชํานาญ  ตุติ   ประธานท่ีประชุมได้กล่าวขอบคุณคณะผู้บริหารและสมาชิกสภาทุก

ท่านที่ได้เข้าร่วมการประชมุโดยพร้อมเพรียงกนัและประธานสภาฯ ได้กลา่วขอบคณุที่เข้าร่วมกิจกรรม 

วนัปิยมหาราช  วนัท่ี 23  ตลุาคม 2562  ณ ท่ีว่าการอําเภอชนบท 

ระเบียบวาระท่ี   2  เร่ืองรับรองรายงานการประชมุสภา อบต.ปอแดง สมยัสามญัที่ 2   ที่ผ่านมา 

นายชํานาญ  ตติุ  ประธานที่ประชมุได้ให้สมาชิกสภาได้ตรวจสอบรายงานการประชมุอีกครัง้ 

นายสมชาย  เงินมลู  ส.อบต.หมู่ 6  ได้สอบถาม 

1.เร่ืองการเซ็นต์รับรองรายงานการประชุมของคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมว่าในวันประชุมสภาแต่

สมาชิกสภาท่านท่ีได้รับแต่งตัง้เป็นกรรมการตรวจรายงานการประชุมไม่มาประชุมจะสามารถเซ็นต์ตรวจใน

รายงานการประชมุได้หรือไม่ 

2.เร่ืองโครงการก่อสร้างที่ได้รับอนมุติัแล้วที่ยงัไม่ดําเนินการบ้านโนนสะอาดยงัขาดอยู่ 1 โครงการ 

3.เร่ืองการจัดซือ้เคร่ืองสแกนลายนิว้มือท่ีสภาฯ ได้ให้ความเห็นชอบตัง้งบประมาณจัดซือ้แล้วทําไมไม่จดัซือ้

และเมื่อจะสิน้ปีงบประมาณไม่ได้มีการกนัเงินไว้จดัซือ้ 

จ่าเอกเทียนชัย  นนทะเสน ปลัด อบต.ได้ชีแ้จงเร่ืองการเซ็นต์ชื่อรับรองในการตรวจรายงานการประชุมของ

คณะกรรมการนัน้ถือเป็นหน้าท่ีท่ีได้รับการแต่งตัง้ถึงแม้ในวันประชุมสภาไม่ได้เข้าประชุมแต่ฝ่ายเลขาได้นํา

รายงานการประชมุไปให้คณะกรรมการแต่ละท่านได้ตรวจทานความถกูต้องในการพิมพ์จึงถือได้ว่าการเซ็นต์ชื่อ

คณะกรรมการท่ีได้รับการแต่งตัง้ได้ทําหน้าท่ีแล้ว  และในส่วนของการดําเนินโครงการต่างๆ ขอให้ทางคณะ

ผู้บริหารเป็นฝ่ายชีแ้จง 

นายสภุคั  แปลยาว  นายก อบต.ได้ชีแ้จงเร่ืองการดําเนินการก่อสร้างโครงการของบ้านโนนสะอาด ท่ีเหลือหนึ่ง

โครงการตอนนีอ้ยู่ระหว่างการจัดซือ้จัดจ้าง  และในเร่ืองการจัดซือ้เคร่ืองสแกนลายนิว้มือตนเห็นว่ายังไม่มี

ความจําเป็นและการจดัหาอาจเป็นผลเสียก็ได้จึงปลอ่ยให้ตกไปไม่ได้จดัซือ้ 

นายสมชาย  เงินมลู  ส.อบต.หมู่ 6  ได้แจ้งต่อท่ีประชุมว่าตนเองพอทราบว่าทําอะไรไม่ได้แล้วที่ปล่อยให้ตกไป

แต่ก็รู้สกึเสียดายที่ไม่จดัซือ้เคร่ืองสแกนลายนิว้มือ 
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นายทองใบ  คุณภู่  ส.อบต.หมู่ 2  ได้เสนอความเห็นต่อท่ีประชุมว่าในการประชุมเร่ืองการกนัเงินงบประมาณ

ทําไมต้องกนัเงิน เงินไม่เข้าเงินไม่มีหรือไม่มีผู้ รับเหมา  ทําไมไม่ดําเนินการจดัทําโครงการต่าง ๆ ให้เสร็จสิน้ใน

ปีงบประมาณ  ก็เห็นทํามาทุกปีหลายเร่ืองในการประชุมท่ีผ่านมาในฐานะเป็นฝ่ายนิติบญัญัติบางครัง้ก็คยุกัน

มากซึง่ตนก็ขอให้จบไปในที่ประชมุสภา 

จ่าเอกเทียนชัย  นนทะเสน  ปลดั อบต.ได้ชีแ้จงในเร่ืองการกันเงินงบประมาณให้ท่ีประชุมได้รับทราบซึ่งเป็น

นโยบายของผู้บริหารและงานบริการสาธารณะเพื่อประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนและการพัฒนาพืน้ที่ซึ่งก็ได้

ดําเนินการเป็นไปตามระเบียบระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงินการฝากเงิน การ

เก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ข้อ 58 ข้อ 59 

ซึง่สามารถทําได้ 

นายชํานาญ  ตติุ   ประธานที่ประชมุให้สมาชิกได้ตรวจสอบรายงานการประชมุอีกครัง้และเมื่อไม่มีท่านใดเสนอ

แก้ไขอีกจึงขอมติที่ประชมุ 

                         มติที่ประชุม    รับรองเป็นเอกฉันท์  14  เสียง งดออกเสียง   2  เสียง    
                 

ระเบียบวาระท่ี  3   เร่ืองกระทู้ถาม 

                               - ไม่ม ี
                   

ระเบียบวาระท่ี 4   เร่ืองที่คณะกรรมการท่ีสภาท้องถ่ินตัง้ขึน้พิจารณาแล้วเสร็จ 

                                - ไม่ม ี 
                       

ระเบียบวาระท่ี 5  เร่ืองท่ีเสนอใหม่เพื่อพิจารณา 

                             5.1 เร่ืองการประชาสมัพนัธ์ขัน้ตอนและการดําเนินการจดัเก็บภาษีที่ดินและสิ่งปลกูสร้าง 

ตามพระราชบญัญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลกูสร้าง พ.ศ.2562 

จ่าเอกเทียนชยั  นนทะเสน  ปลดั อบต.ได้แจ้งสรุปรายละเอียดขัน้ตอนกรอบระยะเวลาดําเนินการต่าง ๆ ในการ

ปฏิบัติตามพระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562  เพื่อนําเสนอที่ประชุมเพื่อพิจารณา

ประชาสมัพนัธ์ทําความเข้าใจกบัพี่น้องประชาชนผู้ เสียภาษี ซึง่พระราชบญัญัติฉบบันีไ้ด้ยกเลิกกฎหมายจดัเก็บ

ภาษีบํารุงท้องท่ีและภาษีโรงเรือนและท่ีดิน  และมาใช้พระราชบัญญัติภาษีท่ีดินและสิ่งปลูกสร้าง พ.ศ.2562 

แทน  และกองคลงั งานพฒันาและจดัเก็บรายได้แจกแผ่นพบัประชาสมัพนัธ์ให้กบัผู้ เข้าร่วมประชมุ  โดยได้แจ้ง

ต่อที่ประชุมว่าช่วงนีก็้จะได้เห็นเจ้าหน้าท่ีได้ออกสํารวจตามหมู่บ้านต่าง ๆ ก็ฝากขอความร่วมมือผู้บริหารและ

สมาชิกสภาได้ประชาสมัพนัธ์สร้างความเข้าใจให้กบัพี่น้องประชาชนในพืน้ที่ด้วย   

                             5.2 ญัตติเร่ืองพิจารณาอนมุติัจ่ายขาดเงินสะสมประจําปีงบประมาณ พ.ศ.2563  ครัง้ท่ี 1 

ของ องค์การบริหารสว่นตําบลปอแดง 
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นายชํานาญ  ตติุ  ประธานที่ประชมุ ได้แจ้งให้สมาชิกสภาได้ศกึษาตามเอกสารถ้ามีข้อสงสยัก็ให้ซกัถามและให้

ผู้บริหารได้ชีแ้จงรายละเอียด 

นายสภุคั  แปลยาว  นายก อบต.ได้ชีแ้จงว่า 

จึงขอนําโครงการท่ีจําเป็นตามอํานาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ินและต้องได้รับอนุมัติจากสภา

ท้องถ่ิน   อีกส่วนจะไปขอใช้ในส่วนงานป้องกันสาธารณภัยต้องกันเงิน   3  เดือน กับเบีย้ยังชีพต่าง ๆ  ท่ีได้

ปรึกษากับท้องถ่ินอําเภอว่าสามารถใช้จากเงินทุนสํารองเงินสะสมได้ถ้าไม่ถึง 30 เปอร์เซ็นต์ ท่ีมีอยู่ประมาณ  

13  ล้าน หมู่บ้านท่ียังไม่ได้โครงการก็จะพิจารณาอีกครัง้  ปัจจุบนังบประมาณท่ีค้างยงัไม่ทําก็หลายอย่างทัง้

เขียนเสนอโครงการ งานช่างก็เยอะ ครัง้นีไ้ด้เสนอขออนมัติจ่ายขาดเงินสะสมโครงการละไม่เกินห้าแสน  

จํานวน  5  โครงการรายละเอียดตามเอกสารที่ได้สง่ให้กบัสมาชิกสภาทกุท่านได้พิจารณาแล้ว  ดงันี ้

          1. โครการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายจากวัดสว่างวงษ์ไปโคกอีตุ้ม ขนาดกว้าง 4.00 เมตร 

ยาว 226.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพืน้ท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 904.00 ตารางเมตร ลงไหลท่างลกูรัง

ข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพืน้ท่ี พร้อมติดตัง้ป้ายก่อนดําเนินการและป้ายหลงัหลงัดําเนินการแล้วเสร็จ 

รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลปอแดงกําหนด ณ พืน้ท่ีดําเนินการบ้านวงษ์สว่าง หมู่ที่ 10 

งบประมาณ 473,000 บาท 

2. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายรอบชลประทานไปบ้านหนองโน ขนาดกว้าง 4.00 

เมตร ยาว 115.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพืน้ท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 460.00 ตารางเมตร ลงไหลท่าง

ลกูรังข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพืน้ท่ี พร้อมติดตัง้ป้ายก่อนดําเนินการและป้ายหลงัดําเนินการแล้วเสร็จ

รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลปอแดงกําหนด ณ พืน้ท่ีดําเนินการบ้านหัวฝาย หมู่ ท่ี 2 

งบประมาณ 240,000 บาท 

3. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองไฮ ขนาดกว้าง 6.00 เมตร ยาว 

155.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพืน้ท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 930.00 เมตร พร้อมติดตัง้ป้ายก่อน

ดําเนินการและป้ายหลงัดําเนินการแล้วเสร็จ รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารสว่นตําบลปอแดงกําหนด ณ 

พืน้ที่ดําเนินการบ้านหนองไฮ หมู่ที่ 3  งบประมาณ 488,000 บาท  

4. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านหนองแวงน้อยไปบ้านโนนสะอาด ขนาดกว้าง 

5.00 เมตร ยาว 178.00 เมตร หนาเฉลี่ย 0.15 เมตร หรือมีพืน้ท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 890.00  ตารางเมตร ลง

ไหล่ทางลกูรังข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพืน้ท่ี พร้อมติดตัง้ป้ายก่อนดําเนินการและป้ายหลงัดําเนินการ

แล้วเสร็จรายละเอียดตามแบบองค์การบริหารสว่นตําบลปอแดงกําหนด ณ พืน้ท่ีดําเนินการบ้านหนองแวงน้อย 

หมู่ท่ี 4 งบประมาณ  476,000  บาท  

 

 



- 6 – 

 

5. โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้านร่มเย็นไปบ้านโคกเสน่ห์ ขนาดกว้าง 4.00  เมตร 

ยาว 224 เมตร  หนาเฉลี่ย 0.15  เมตร หรือมีพืน้ท่ีคอนกรีตไม่น้อยกว่า 896.00  ตารางเมตร ลงไหล่ทางลกูรัง

ข้างละ 0.50 เมตร หรือตามสภาพพืน้ท่ี พร้อมติดตัง้ป้ายก่อนดําเนินการและป้ายหลังดําเนินการแล้วเสร็จ 

รายละเอียดตามแบบองค์การบริหารส่วนตําบลปอแดงกําหนด ณ พืน้ท่ีดําเนินการบ้านร่มเย็น หมู่ ท่ี 9 

งบประมาณ 469,000 บาท   รวมเป็นเงินทัง้สิน้ 2,146,000 บาท (สองล้านหน่ึงแสนสี่หมื่นหกพนับาทถ้วน)  

จ่าเอกเทียนชยั  นนทะเสน  ปลดั อบต.ได้ชีแ้จงระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน

การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองสว่นท้องถ่ิน พ.ศ.2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

ข้อ 89 และหนังสือด่วนที่สุด ที่ มท 0808.2/ว 5164 ลงวันท่ี 29 สิงหาคม 2562 เร่ือง ยกเว้นการใช้จ่ายเงิน

สะสมขององค์กรปกครองส่วนท้องถ่ิน ประกอบการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสมให้ท่ีประชุมได้รับทราบก่อนท่ี

สมาชิกสภาจะพจิารณาต่อ 

นายสมชาย  เงินมูล  ส.อบต.หมู่  6  ได้อภิปรายเร่ืองการดําเนินโครงการต่าง ๆ ว่าตามที่ได้รับแจ้งจาก

ประชาชนท่ีผ่านมามีระยะเวลาในการทํางานตัง้แต่ปี 2558 ถึงปี 2561 มีโครงการท่ีได้รับอนุมติัแล้วแต่ยงัมีท่ีไม่

ดําเนินการ ซึ่งก็มีทัง้เร่งด่วน และในคราวนีเ้ป็นการจ่ายขาดเงินสะสมปี 2563 ก็ยังสงสยัในการพิจารณาของ

ผู้บริหาร ถนนสายหลกั ๆ ของตําบลเราที่คนส่วนใหญ่ใช้สญัจรยงัไม่แล้วเสร็จ บางสายเหลือไม่ก่ีเมตรยงัไม่แล้ว

เสร็จเลยถ้าไม่รีบทําต่อไปคาดว่าถนนจะแคบลงเร่ือยๆเนื่องจากมีการรุกลํา้ทางสาธารณะประโยชน์ จึงขอฝาก

ให้พิจารณาดําเนินการให้แล้วเสร็จด้วย 

นายวัชรินทร์ ชมภูโคตร   นิติกรชํานาญการ  ได้ขออนุญาตประธานท่ีประชุมชีแ้จงเร่ืองระเบียบกฎหมายที่

เก่ียวข้องเพื่อประกอบการพิจารณาจ่ายขาดเงินสะสม ซึ่งได้ตัง้ข้อสงัเกตขุ้อสงสยัซึ่งขอสงวนว่าไม่มีผลกบัการ

พิจารณาการอนุมัติหรือไม่อนุมัติท่ีเป็นเอกสิทธ์ิส่วนตัวของสมาชิกสภา  แต่ได้แจ้งว่าเมื่อเร่ืองท่ีสภาได้อนุมัติ

แล้วผู้ที่จะนําไปปฏิบติัต่อคือเจ้าหน้าท่ี ข้าราชการต่าง ๆ ที่จะต้องเป็นผู้ที่ต้องไปมีสว่นในการดําเนินการ  ตามท่ี

ได้ศึกษามีระเบียบกระทรวงมหาดไทยท่ีเก่ียวข้องได้วางแนวปฏิบติัไว้ บางอย่างถ้าไม่ชดัเจนก็มีระเบียบยกเว้น

ถ้าเป็นงานนโยบาย ตนสงสัยในประเด็นที่นายกได้แจ้งต่อท่ีประชุมเร่ืองการนํางบประมาณส่วนที่ใช้ในงาน

ป้องกนัสาธารณภยั ท่ีต้องกนัไว้กรณีเกิดเหตสุาธารณภยัตามความจําเป็น และกรณีที่มีการตัง้งบประมาณเป็น

โครงการที่ไม่เกินห้าแสนตามประมาณการของช่างเท่ากนัหมดทกุโครงการอาจจะเป็นข้อสงัเกตไุด้ว่าเพราะเหตุ

ใด อีกทัง้ในเนือ้งานก็ไม่เท่ากนัทกุโครงการจึงสงสยัราคาทําไมเท่ากนั  เมื่อได้รับอนุมติัแล้วเจ้าหน้าท่ีจะต้องไป

มีสว่นในการเป็นคณะกรรมการกําหนดราคากลางก่อนการจดัซือ้จดัจ้าง ตนจึงขอแสดงความเห็นไว้แต่เบือ้งต้น

ขอให้ฝ่ายเลขาได้บันทึกไว้ในรายงานการประชุมด้วยในส่วนของการให้ความเห็น แต่ก็ไม่ผูกพันกับการ

พิจารณาให้ความเห็นหรือมติที่ประชมุสภา 

นายทองใบ  คณุภู่  ส.อบต.หมู ่2 ราคาต่อหน่วยไม่เคยตรงกนัเลยสกัครัง้ ตนพดูให้ความเห็นมาโดยตลอดว่าไม่

ค่อยเท่ากนั 
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นายวิกรานต์  ตแุก้ว  ผู้ช่วยช่างโยธา  ได้ชีแ้จงว่าได้มีการประมาณการตามหลกัวิชาช่างโดยนําราคาพาณิชย์

จงัหวดัเดือนกนัยายนมาประกอบการคํานวน 

นายกังวาน  ไชยบุรี  หัวหน้าสํานักปลัด อบต.รักษาการผู้ อํานวยการกองช่าง  ได้ชีแ้จงประเด็นคําถาม

ข้อคิดเห็นของนิติกรว่าปริมาณงาน  เนือ้งาน แต่ละโครงการไม่เท่ากนัแต่ตัง้งบประมาณ 500,000 บาทเท่ากัน

เวลาคิดคํานวนงบประมาณก็เท่ากนั 

นายวิกรานต์  ตแุก้ว   ผู้ช่วยช่างโยธา  ได้อ่านรายละเอียดแต่ละโครงการและชีแ้จงต่อที่ประชมุ 

โครงการที่ 3  ไม่มีการคํานวณไหลท่าง เนื่องจากพืน้ที่ถนนเดิมเป็นถนนลาดยางจึงไม่ต้องคํานวณไหลท่าง 

นายทองใบ  คุณภู่  ส.อบต.หมู่ 2  ได้สอบถามราคาพาณิชย์จังหวัดที่นํามาคํานวณราคาอยู่ท่ีเท่าไหร่จํานวน

ราคา ต่อตารางเมตร ทําไมไม่เท่ากนั 

นายวิกรานต์  ตุแก้ว  ผู้ช่วยช่างโยธา  ชีแ้จงว่าราคาพาณิชย์จงัหวดัคิดเป็นค่าวัสดไุม่ได้  ก x ย ไม่เท่ากันเป็น

โปรแกรมสําเร็จรูป  ซึง่คํานวณแบบนีอ้าจจะไม่เท่ากนัสาเหตก็ุไม่ทราบ 

นายกงัวาน  ไชยบุรี  หัวหน้าสํานักปลดั  ได้ชีแ้จงเพิ่มเติมว่าการคํานวณในแบบ ปร. 4 ปร. 5 เป็นการคํานวน

คร่าว ๆ ทัง้งบประมาณ เวลาจะไปดําเนินการจริงก็ต้องไปทําใหม ่

นายทองใบ  คุณภู่  ส.อบต.หมู่ 2  ได้สอบถามว่าโครงการทัง้หมดท่ีเสนอมีอยู่ในแผนพัฒนาหรือไม่และอยู่

หน้าที่เท่าไหร่ 

นางสาวเกษร  เจริญชยั  นกัวิเคราะห์นโยบายและแผน  ได้ชีแ้จง 

-โครงการที่  1   มีปรากฏอยู่ในแผนพฒันา  หน้าท่ี  105  ข้อ    11 

-โครงการที่  2   มีปรากฏอยู่ในแผนพฒันา  หน้าที่  111  ข้อ    29 

-โครงการที่  3   มีปรากฏอยู่ในแผนพฒันา  หน้าที่  154  ข้อ  172 

-โครงการที่  4   มีปรากฏอยู่ในแผนพฒันา   หน้าที่  123  ข้อ   70 

-โครงการที่  5   มีปรากฏอยู่ในแผนพฒันา   หน้าที่  154  ข้อ   72 

นายชํานาญ  ตติุ   ประธานท่ีประชุมได้สอบถามท่ีประชุมว่ามีท่านใดจะถามหรือเสนอเร่ืองอะไรอีกหรือไม่เมื่อ

ไม่มีจึงแจ้งที่ประชุมให้รับทราบและขอมติท่ีประชุมในการให้ความเห็นชอบจ่ายขาดเงินสะสมปีงบประมาณ 

พ.ศ.2563  ครัง้ที่ 1/2563 จํานวน 5 โครงการรวมเป็นเงินทัง้สิน้ 2,146,000 บาท (สองล้านหน่ึงแสนสี่หมื่นหก

พนับาทถ้วน) ตามญัตติที่ผู้บริหารเสนอ 

มติที่ประชมุ      ให้ความเห็นชอบเป็นเอกฉนัท์   14   เสียง งดออกเสียง  2  เสียง 
 

ระเบียบวาระท่ี  6  เร่ืองอื่น ๆ 

-ประธานท่ีประชมุได้ให้สมาชิกสภาและผู้ เข้าร่วมประชมุได้แจ้งหรือสอบถามหรือแสดงความเห็นต่อที่ประชมุใน

วาระอ่ืน ๆ 
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นายสมชาย  เงินมลู  ส.อบต.หม ู 6  ได้แจ้งต่อท่ีประชมุผ่านประธานที่ประชุมฝากถึงผู้บริหาร เร่ืองกรณีแล้งฝน

ทิง้ช่วง พี่น้องประชาชนในพืน้ท่ีก็ได้รับความเดือดร้อนไร่นาขาดนํา้บางแห่งเกิดความเสียหาย ซึ่งตนก็เข้าใจ

สภาพดี และได้เห็นรถนํา้ดบัเพลิงของ อบต.หนองแวงนางเบ้า ไปฉีดนํา้ในไร่นาให้แก่ราษฎร ตนจึงขอถาม 

ผู้บริหารหรือผู้ ท่ีเก่ียวข้องว่าเราตัง้งบประมาณหรือดําเนินการนํารถนํา้ไปบริการจ่ายนํา้ในไร่นาประชาชนได้

หรือไม่ ถ้าท่ีนาท่ีอยู่ไกลไปลําบากก็ไม่ต้องไป เราจะคิดค่าใช้จ่ายในการบริการกับประชาชนอย่างไรเท่ียวละ

เท่าไหร่ก็ขอให้ท่ีประชุมได้พิจารณาตนเห็นว่าเป็นเร่ืองท่ีน่าคิดแต่จะทําได้ทําไม่ได้อย่างไรก็ขอให้พิจารณาใน

การดําเนินการ 

นายวชัรินทร์   ชมภโูคตร  นิติกร  ได้ชีแ้จงต่อที่ประชมุว่าการดําเนินการในเร่ืองนีจ้ะต้องศึกษาก่อนว่ามรีะเบียบ

กฎหมายได้ให้อํานาจหรือไม่ ไม่ใช่จะคิดเอง มติสภาบางอย่างก็ไม่มีผลกับกฎหมายหลัก ปัจจุบันองค์การ

บริหารสว่นตําบลปอแดงก็ยงัไม่มีระเบียบหรือหลกัเกณฑ์ที่จะดําเนินการในเร่ืองนี ้

นายทองคูณ  ขวัญทอง  ส.อบต.หมู่  8  ได้สอบถามผู้ บริหารเร่ืองโครงการซ่อมถนนตรงคอสะพาน ใช้

งบประมาณอ่ืนได้หรือไม่ ช่วงใกล้จะถึงฤดเูก็บเก่ียวจะสามารถใช้เส้นทางสญัจรขนสง่ผลผลิตการเกษตรได้ 

-ผู้บริหารรับทราบ 

นายชํานาญ  ตุติ  ประธานสภาฯ  ได้สอบถามท่ีประชุมว่ามีท่านใดจะเสนอเร่ืองใดอีกหรือไม่ เมื่อไม่มี จึงได้     

สัง่ปิดการประชมุ       ปิดประชมุ  เวลา  12.30  น. 

 

                                                        (ลงชื่อ)จ่าเอก.............................ผู้จดบนัทกึรายงานการประชมุ 

                                                                      (เทียนชยั   นนทะเสน) 

                                                    เลขานุการสภาองค์การบริหารสว่นตําบลปอแดง     
                                                           

 

                                                        (ลงชื่อ).......................................ผู้ตรวจรายงานการประชมุ       

                                                                     (นายชํานาญ    ตติุ) 

                                                    ประธานสภาองค์การบริหารสว่นตําบลปอแดง 

 
 

         (ลงชื่อ).......................................                                         (ลงชื่อ).............................................. 

                         (นายพร  สินโพธิ์)                                                              (นายจําเริญ   ไชยมาลา) 

               ประธานกรรมการตรวจรายงานฯ                                                  กรรมการตรวจรายงานฯ 
 

                                                         (ลงชื่อ)....................................                                                                                             

                                                                   (นายสมพงษ์  คําละมลู)                                                     

                                                                   กรรมการตรวจรายงานฯ   
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